
รายงานการประชมุ 

คณะท างานจดัท าขอ้ตกลงเปน็หุน้สว่นดว้ยความสมคัรใจระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป           

(Thai - EU FLEGT VPA) ครัง้ที่ 2/2562 

วนัพฤหสับดทีี่ 2๑ กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น. 

ห้องประชมุรวยเพชร โรงแรมมารวย การเ์ดน้ กรงุเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายบรรจง วงศ์ศรสีุนทร ผูอ้ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ประธานคณะท างาน 

2. นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ ผูอ้ านวยการส่วนยุโรป 3 ส านักยุโรป  คณะท างาน 

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  

3. นายสุกัลป์  สิรจิันทรดิลก นิตกิรช านาญการ กรมศุลกากร 

 

คณะท างาน 

  4. นางสาวปันฐลิกา พงศฉ์บับนภา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ                  คณะท างาน 

  กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ  

5. นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อ านวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  คณะท างาน 

6. นางสาวภัสภสร พรหมโชติ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ  

              ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

      คณะท างาน         

คณะท างาน    ส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้   

7. นายมนตรี  นุชอนงค์ ผูอ้ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ คณะท างาน 

  ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้  

8. นายประทีป ลิสกุลรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  คณะท างาน 

  ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  

9. นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผูอ้ านวยการ ส่วนความร่วมมอืด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ คณะท างาน 

  ส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้  

10. นายสมเกียรติ แจ้งสว่าง นิตกิร ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้                 คณะท างาน              

คณะท างาน 11. นางเบญจวรรณ คงรวย เศรษฐกรช านาญการ                   คณะท างาน                    

คณะท างาน   ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้  

12. นายวิโรจน ์ติปิน ผูป้ระสานงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะท างาน 

13. นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธาน สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด คณะท างาน 

14. นายเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสนิ ผูแ้ทนจากสภาหอการค้าไทย คณะท างาน 

15. นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ คณะท างาน 

16. นายประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร คณะท างาน 

17. นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผูจ้ัดการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร คณะท างาน 

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

18. 

. 

นายปิงซุน หวัง เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 

  

คณะท างาน 

19. นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์  คณะท างาน 

20. นายปรเมศวร์ พายัพสถาน เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ฝกึอบรมวนศาสตรชุ์มชน                 คณะท างาน 

  แหง่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC)  

/21. อาจารย์... 
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21. อาจารย์พสุธา สุนทรห้าว อาจารย์คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะท างาน 

22. นายบุญสุธีย์ จรีะวงค์พานิช ผูอ้ านวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง คณะท างาน  
 ส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 

 

ผู้ไมม่าประชมุ 

1. ผูแ้ทนส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ (ติดราชการ) คณะท างาน 

2. ผูแ้ทนกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิด 

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ติดราชการ) คณะท างาน 

3. ผูแ้ทนส านักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม (ติดราชการ) คณะท างาน 

4. ผูแ้ทนส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม ้(ติดราชการ) คณะท างาน 

5. ผูแ้ทนส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

6. ผูแ้ทนเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชน (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

7. ผูแ้ทนเครอืข่ายป่าชุมชนรอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

8. ผูแ้ทนเครอืข่ายป่าครอบครัวเมืองลีง จ.สุรินทร์ (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

9. ผูแ้ทนธนาคารต้นไม้ (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

10. ผูแ้ทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ติดภารกิจ) คณะท างาน 

 

ผู้เข้ารว่มประชมุ 

1. นายการุณ ไกรระวี ผูอ้ านวยการ สมาคมธุรกิจไม้ 
2. นางสาวปิยทิพย์ เอี้ยวพาณิช ผูจ้ัดการโครงการ สมาคมธุรกิจค้าไม้ 
3. นายอมรพงศ์ หริัญวงศ์  กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว 
4. นายวิโรจน ์คณะพงษา ผูจ้ัดการ กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 
5. นายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด 
6. นางสาวศศินา เถียรพรมราช สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จ ากัด 
7. นายสุวิทย์ ทองหอง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
8. นายนิรุจ บัวพา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
9. นางสาวอาภาพรณ์ ทองเสงียม เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ฝกึอบรมวนศาสตรชุ์มชน 
  แหง่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (RECOFTC) 

10. นายสมพร คงธนกฤตกร SMEs Facilitator/EFI 
11. นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาฯ ร่างนยิามการควบคุมการน าเข้าไม้ (IC) 
12. Ms.Erica Pohnan International Consultant EU-FAO FLEGT Programme, FAO 
13. นางสาวพรพิลาศ ลีละยูวะ ผูอ้ านวยการส่วนนโยบายภาษีศุลกากร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
14. นางสาวพรพิมล ทรงกิติพศิาล เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

/ระเบียบวาระที่ 2... /ระเบียบวาระที่ 1… 

/15. นางสาว… 
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เริ่มประชุม เวลา 09.40 น. 

 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ ท าหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

คณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU 

FLEGT VPA) ครั้งที่ 2 / 2562 โดยการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ 1) พิจารณากลยุทธ์และแนวทางการ

เจรจาเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 2) พิจารณาแนวทางและรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อน าเข้าหารือ 

ในการประชุมทางเทคนิค (Technical Meeting) กับ EFI และ 3) รายงานความก้าวหน้าการจัดท าภาคผนวก 

ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ จ านวนทั้งสิ้น 

49 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 21 คน และเพศชายจ านวน 28 คน ที่ประชุมด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุมดังต่อไปนี ้

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่อง ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

นายบรรจง วงศศ์รีสุนทร ประธานในการประชุมฯ แจง้ใหท้ราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขกฎหมาย

และการเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้ 

15. นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
16. นายณรงค์ชัย ชลภาพ หัวหนา้ส่วนนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ 
17. นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์  เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
18. นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ นิตกิรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
19. นายเมทนี สมีันตร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  

  ส านักการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
 20. นายอัครเดช วรพุฒิ นิตกิร ส านักรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

  21. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการ 
  ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 

 22. นางสาวสุจิตรา อินทุประภา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  
  ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 

 23. นางสาวเพชรวดี เอี่ยมฉลวย เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ  

   ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
 24. นางสาวอรณี อ าพร เจา้หน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป  

  ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
 25. นางสาวญาราภรณ์ ชาญช านิ เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร  

  ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
 26. นางสาวชาลิสา เตชะวรวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป  
  ส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 

/1) กรมป่าไม้... 
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1) กรมป่าไม้ได้มีการก่อตั้งส านักงานเศรษฐกิจการป่าไม้ขึ้นไม้ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้ลงนามเมื่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการท างาน

และการค้าร่วมกับต่างประเทศ โดยมีทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนอ านวยการ 2. ส่วนมาตรฐานการป่าไม้  

3. ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ 4. ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และ 5. ส่วนรับรองการป่าไม้ 

2) การแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และร่างพ.ร.บ. ป่าชุมชน ได้ผา่นการพิจารณาของสภานติิบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) ทั้งหมด 3 วาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี ยังคงต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อบังคับใช้ตอ่ไป โดยคาดว่าจะเป็นเดือนมีนาคม 2562 

3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดงานมหกรรมป่าไม้ โดยใช้ธีมงานว่า 

“ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ าในไร่นา มีประปาทุกหมู่บ้าน” 

โดยจัดขึน้ใน 4 จังหวัด ตามล าดับ ดังนี ้1) จ.แพร ่ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 2) จ.สุพรรณบุรี 

ระหว่างวันที่  22-24 กุมภาพันธ์  2562 3) จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่  1-3 มีนาคม 2562 และ 

4) จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 

4) ได้มีการเรียนเชิญผู้แทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมการประชุม AHWG 

ครั้งที ่2/2562 นี ้เพื่อใหค้ณะท างานฯ ช่วยพิจารณาและหารือถึงภาษีอากรขาออกของไม้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวันที่ 24 

มกราคม 2562 และประเด็นสืบเนื่อง 

 ที่ประชุมไม่มขี้อแก้ไขเนือ้หาและรายละเอียดในรายงานการประชุม 

   มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเฟล็กทีในปัจจุบันและกลยุทธ์การสื่อสารของส านักงาน

เลขานุการไทย – อียู เฟล็กที (เอกสารแนบ 1 ประกอบ) 

 นางสาวเพชรวดี เอี่ยมฉลวย  ผู้ช่วยส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ได้น าเสนอเกี่ยวกับ

โครงสร้างคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเฟล็กทีในปัจจุบัน การด าเนินงานด้านการสื่อสารของ TEFSO  รวมทั้ง

นโยบายการลดกระดาษและเสริมสร้างศักยภาพในการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสาร 

เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกันแก่คณะท างาน AHWG โดย สามารถดูเนื้อหาได้ดังเอกสารแนบ 1 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

/3.2ร่างก าหนดการ… 
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3.2. ร่ างก าหนดการ Technical Meeting กับ EFI (TC1/2019) ระหว่ างวันที่  11-14 มีนาคม 2562 

(เอกสารแนบ 2) 

 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา TEFSO ได้น าเสนอถึงร่างก าหนดการ Technical Meeting ครั้งที่ 

1/2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแม่น้ า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

โดยร่างนีไ้ด้มกีารหารอืร่วมกับ EFI แล้วและเห็นชอบในหลักการ อย่างไรก็ดี ร่างนีจ้ะมีการปรับแก้ช่วงเวลาให้

สะดวกกับผูม้ีสว่นได้เสียในแต่ละกลุ่มต่อไป  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบร่างก าหนดการ Technical Meeting กับ EFI (TC1/2019) ระหว่างวันที่ 

11-14 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ดี หากมีผู้ใดต้องการปรับแก้วันและเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งฝ่ายเลขาฯ 

TEFSO เพื่อปรับแก้วาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 แต่งตั้งหัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยของ 1. กลุ่ม VPA Main text และ 2. กลุ่มที่ดินของรัฐ 

 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ประธานในการประชุมฯ  ชี้แจงว่าแต่เดิมนั้นคณะท างานกลุ่มย่อยฯ 

ดังกล่าวไม่ได้มีหัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานมีความคืบหน้าและท างานเป็นไป

อย่างเป็นระบบ และจ าเป็นต้องเพิ่มเติมภาคผนวกที่3 เรื่องเงื่อนไขในการปล่อยสินค้าที่มีใบอนุญาต FLEGT 

จึงจ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยฯ ขึ้น อย่างไรก็ดี ในกลุ่มของ VPA Main text นั้น 

ได้มีการเสนอให้พิจารณากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/กรมศุลกากร หรือหน่วยงานอื่นๆ โดยสมัครใจ 

ในการเป็นผูน้ าคณะท างานกลุ่มย่อย  

 โดยนางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา TEFSO ชี้แจงถึงการเสนอแต่งตั้งหัวหน้าคณะท างาน 

กลุ่มย่อยดังกล่าวว่า เนื่องจากจุดแข็งของประเทศไทยนั้นคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่าง  ๆ

อย่างแท้จริง ทั้งนี ้จงึต้องการใหม้ีภาคส่วนหรอืหน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ โดยการเป็นหัวหน้า

คณะท างานกลุ่มย่อยฯ ซึ่งถือเป็นหนทางหนึ่งในการมีบทบาทที่ชัดเจนในการผลักดันกระบวนการเฟล็กที  

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม  

กลุ่ม  VPA Main text 

 นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ ์ผูแ้ทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชีแ้จงว่าทาง VPA Main text นั้น 

มีเนื้อความในเรื่องป่าไม้ค่อนข้างมากและต้องเข้าใจถึงภาพรวมทั้งหมด ดังนั้น ควรเป็นกรมป่าไม้ 

ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ เนื่องจาก VPA Main text นั้นมีเนื้อหาที่ลึกและค่อนข้างละเอียดเกี่ยวกับป่าไม้ 

ทั้งนี้ ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือในการให้ค าแนะน า/

ค าปรึกษาและทบทวนเนื้อหาเอกสารภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้ นายสุกัลป์ ศิริจันทรดิลก ผู้แทน

จากกรมศุลกากรชี้แจงว่าทางกรมศุลกากรนั้นสามารถให้ข้อเสนอแนะได้เพียงแค่บางส่วนที่เกี่ยวข้อง

/กับศุลกากร... 
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กับศุลกากร ทั้งนี ้เห็นด้วยกับผูแ้ทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศว่าควรเป็นหน่วยงานที่มคีวามรู้

ทางด้านป่าไมโ้ดยเฉพาะ และอาจเวียนเอกสารเพื่อใหท้างคณะท างานฯ ใหข้้อเสนอแนะกลับมา 

 นายจริวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ ์ประธานสมาคมธุรกิจไม้ เสนอรับอาสาเป็นหัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อย VPA 

Main text เนื่องจากสามารถท าการทบทวน (Review) เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารจากอียู รวมถึง

กระบวนการน าเข้าของสหภาพยุโรป (EU Import procedures) ได้  

กลุ่มที่ดินของรัฐ 

 นายบรรจง วงศศ์รีสุนทร ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมฯ ทราบว่ากลุ่มที่ดนิของรัฐนั้นจะไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มฯ 

เนื่องจากจะไม่มีการท าไม้ในที่ดินของรัฐ นอกจากนี้ หากมติคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประกาศ 

ให้ไม้ซึ่งปลูกในที่ดินของรัฐที่อนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ไม่เป็นไม้หวงห้ามผ่าน ไม้ที่ปลูกในพื้นที่

เหล่านี้จะสามารถตัดได้เฉกเช่นเดียวกับไม้ที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ ดังนั้น จึงไม่มีการท าไม้ในที่ดินรัฐ 

โดยสามารถน ารายละเอียดไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องการใช้ประโยชน์ไม้และของป่าได้ 

มติ ที่ประชุมรับรองให้สมาคมธุรกิจไม้เป็นหัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อย VPA Main text 

และจะไม่มกีารแต่งตั้งหัวหนา้คณะท างานกลุ่มย่อยกลุ่มที่ดินของรัฐ 

4.2 แนวทางการทดสอบภาคสนามการควบคุมการน าเข้าไม้ โดยนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษา 

ในการจัดท าร่างเอกสารการควบคุมการน าเข้าไม้ โดยสมาคมธุรกิจไม้ (เอกสารแนบ 3 หรือ 4ประกอบ) 

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าร่างภาคผนวกการควบคุมการน าเข้าไม้ 

เสนอถึงแนวทางการทดสอบภาคสนามการควบคุมการน าเข้าไม้ ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพื่อค้นหาประเด็น

และปัญหาส าคัญที่จะน ามาปรับปรุงการออกแบบ DDS ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ 

การน าเข้าโดยสามารถดูได้จากเอกสารแนบ 3 หรอื 4  

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม  

การออกแบบแนวทางการทดสอบภาคสนาม IC 

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สอบถามแก่ที่ประชุมว่า

เกณฑ์ในการก าหนดแนวทางการทดสอบภาคสนามนั้นจะดูตามปริมาณการน าเข้าหรือตามขนาด

กิจการ ทั้งนี้ นายเมทนี ศรีมันตร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ จากส านักป้องกันรักษาป่า 

และควบคุมไฟป่า ชี้แจงว่าให้ดูทุกรายและทุกจ านวน พร้อมทั้งตั้งค าถามว่าในส่วนของชนิดพันธุ์ไม้ 

CITES นั้น หากในประเทศที่ไม่ท าสนธิสัญญา CITES นั้นจะถือว่าเป็นความเสี่ยงอยู่หรือไม่ 

อย่างไรก็ดี นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ชี้แจงว่าเนื่องจาก ในกรณีที่น าเข้าจากประเทศที่เป็นภาคี 

ต้องมีใบอนุญาตส่งออกเพื่อขอใบอนุญาตการน าเข้า แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ใช่ประเทศภาคีนั้น 

จะไม่มีใบอนุญาตส่งออก ดังนั้น จะไม่สามารถออกใบอนุญาตน าเข้าได้ตามสนธิสัญญา CITES 

 นายพสุธา สุนทรห้าว อาจารย์จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะ 

แก่ที่ประชุมว่า จ าเป็นจะต้องมีเกณฑ์และขนาดที่ชัดเจน โดยในการสุ่มตัวอย่างนั้นต้องมีความเชื่อมั่น

/และกระจาย... 
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และกระจายไปอย่างทั่วถึงแก่ทุกผู้ประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อทดสอบในส่วนของเกณฑ์

และตัวชี้วัดนั้นควรแสดงตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ทั้งนี้ นางสาวภาวิณี อุดมใหม่

ชี้แจงให้ทราบว่าดังที่ออกแบบมาในรูปแบบนี้เนื่องมาจากต้องการข้อมูลในเชิงคุณภาพ ประกอบกับ

เรื่องงบประมาณที่มคี่อนข้างจ ากัด 

 นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ชี้แจงแก่ที่ประชุมว่าขนาดของผู้ประกอบการนั้นอยู่ในส่วนของ 

การท าการศึกษาภูมิหลัง (background study) ที่ทางสมาคมฯ นั้นก าลังด าเนินการอยู่เพื่อสะท้อน 

ให้เห็นถึงข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุม นอกจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมิน 

เรื่องความเสี่ยงอยู่แล้ว ทั้งนี้  นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา TEFSO ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

คณะกรรมการกลุ่มนั้นคือ คณะกรรมการร่วมระหว่างไทยและอียู (JIC) ซึ่งอยู่ในโครงสร้างโดย 

จะแต่งตั้งขึน้หลังจากมีการใหส้ัตยาบันแล้ว 

 นายบุญสุธีย์ จีระวงศ์พาณิชย์ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง สอบถามถึงวัตถุประสงค์ของ

การแยกขนาดของผูป้ระกอบการ และเสนอใหเ้ก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วน ามาคัดแยกผูก้รอกอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี ้นางสาวภาวิณ ีอุดมใหม่ ชีแ้จงว่าดังที่ท าการทดสอบ DDS นั้นเพื่อทดสอบว่าจะน ามาใช้จริงได้

หรอืไม่ หรอืมีปัญหาอย่างไร ทั้งนี ้ในส่วนของการจ าแนกผูป้ระกอบการนั้นเพื่อดูความสามารถของ

ผู้ประกอบการในการขอเอกสาร จึงจ าเป็นต้องศึกษาให้ครอบคลุมทุกขนาดเพื่อดูว่าเอกสาร 

จะใช้ไดจ้ริงและเหมาะสมกับผูป้ระกอบการรายเล็กหรอืไม่ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการในการออกแบบระเบียบวิธีในการทดสอบภาคสนามการควบคุมการน าเข้าไม ้

4.3 การรับรองร่างเอกสาร TLAS ของประเทศไทย โดยส่วนมาตรฐานการรับรอง ส านักรับรองการป่าไม้ 

กรมป่าไม้ (เอกสารแนบ5) 

 นายบุญสุธีย์ จีระวงศ์พาณิช ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง น าเสนอถึงการท างานของ TLAS 

โดยทุกท่านสามารถดูได้ดังเอกสารแนบ 5 ประกอบ 

 ทั้งนี้ นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา TEFSO แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับมติของ 

ที่ประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยฯ TLAS โดยมีนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ (ในฐานะที่ปรึกษาในการจัดท า

ร่างเอกสาร TLAS & SCC) เข้าร่วมดว้ย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาว่า ในส่วนของ TLAS 

นั้นที่ปรึกษาฯ แบ่งการแก้ไขเป็น 2 ส่วน ได้แก่ สิ่งที่สามารถแก้ไขจากการสบืค้นเอกสารและสิ่งที่ต้อง

เพิ่มเติมจากการหารือและเห็นชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะเป็นการดีหากฝ่ายไทยจะขอเลื่อน

เวลาการส่งเอกสารไปยังอียู เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งนี้ ส านักงาน

เลขานุการไทย – อียู เฟล็กที จะด าเนินการประสานไปยัง Focal Point เพื่อประสานไปยังอียูต่อไป 

โดยก าหนดส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อใช้ในการประชุม JEM ในเดือนกรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตาม 

ระหว่างการปรับแก้ไขร่างจะมีการหารือกับ EFI อย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเป็นไปในทิศทาง 

ที่ยอมรับได้ทั้งสองฝา่ย รวมทั้งการประชุมทางเทคนิครว่มกับ EFI ในเดือนมีนาคม 2562 นีด้้วย 

/ข้อคิดเห็น… 
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ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม  

 นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ ให้ข้อเสนอแนะว่าจากแผนภาพ SCC นั้นควรปรับแก้จากไม้ยางพารา 

เป็นไม้ 14 ชนิด อย่างไรก็ดี นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ชี้แจง 

แก่ที่ประชุมว่ายังไม่ควรเปลี่ยนจากไม้ยางพาราเป็นไม้ 14 ชนิด เนื่องจากปัจจุบันยังส่งออกได้เพียงแค่ไม้

ยางพาราซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ หากในอนาคตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ

กระทรวงพาณิชย์ก็สามารถด าเนินการเพื่อปรับแก้แผนภาพต่อไป  

มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการรายงานความก้าวหน้า และที่ปรึกษาฯ จะด าเนินการปรับแก้เอกสาร TLAS ต่อไป 

4.4 การรับรองร่างเอกสารการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ โดยส่วนมาตรฐานการรับรอง 

การป่าไม้ กรมป่าไม้ 

 เนื่องจาก EFI ได้สง่ความเห็นต่อร่างเอกสารดังกล่าวแก่ฝ่ายไทยเมื่อสัปดาหท์ี่ผ่านมา และคณะท างาน

กลุ่มย่อยยังมิได้หารอืในเรื่องดังกล่าว จงึขอน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งหน้า 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี ้จะมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการประชุมคณะท างานฯ ครั้งต่อไป 

4.5 การรับรองรา่งเอกสารการควบคมุการน าเคลือ่นทีไ่ม้บนทีด่นิเอกชน โดยสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชี้แจงถึงร่างเอกสาร SCC 

on Private Land ว่าร่างเอกสารที่จะน าเข้าประชุมทางเทคนิคร่วมกับ EFI ในเดือนมีนาคมนี้ จะเป็นประเด็น 

ที่ได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจาก EFI ในประเด็นการประเมินความเสี่ยง ในการประชุมคณะท างาน

กลุ่มย่อยฯ SCC on Private Land เมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา รวมถึงมาตรา18/1 18/2 และ 18/3  

 ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ นั้น จะมีการน าผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดระยอง เพชรบุรี นนทบุรี และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ทั้งนี ้จะมีการเรียนเชิญ 

ทางคณะท างานฯ เพื่อเข้าร่วมการลงพื้นที่ต่อไป ในส่วนของการลงภาคสนามเพื่อทดสอบระบบ SD นั้นคาดว่า

จะต้องมีการน าระบบไปทดสอบภาคสนามอีกครั้ง เนื่องจากยังคงพบเจอปัญหาในการกรอกข้อมูลที่ยัง 

ไม่สอดคล้อง ทั้งนี ้จะมีการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทดลองใช้ระบบ E-Tree เพื่อดูข้อมูลต่อไป   

 ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม  

 นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าระบบ E-Tree นั้นรองรับไม้ชนิดใดก็ได้

แม้กระทั่งไม้เรือนเก่า โดยใส่ข้อมูลให้ละเอียด อย่างไรก็ดี ในส่วนของมาตรา 18/1 และมาตรา 

18/2 นั้น กรมป่าไม้อยู่ระหว่างการด าเนินการยกร่างระเบียบ โดยมาตรา 18/1 คือการรับรอง

แหล่งที่มาของไม้ มาตรา18/2 คือรับรองไม้เพื่อการส่งออก และมาตรา 18/3 คืออธิบดีมีอ านาจ

มอบหมายใหห้น่วยงานภายนอกสามารถรับไปด าเนินการแทนกรมป่าไม้ได้ 

/นางสาวปานจติ… 



9 
 

 
 

 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา TEFSO ขอให้ทางหัวหน้ากลุ่มปรับแก้เอกสารและเตรียม 

ความพร้อมในการประชุมทางเทคนิคกับ EFI ในเดือนมีนาคมนี้ โดยเน้นย้ าว่า ควรมีเอกสาร 

ที่ปรับแก้ส่งใหก้ับ EFI ล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ โดยหัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยจะท าการปรับแก้เอกสารตามมติ

จากคณะท างานกลุ่มย่อยเพื่อน าส่งให้ EFI ล่วงหน้า 

4.6 การรั บรองร่ างกลยุทธ์ การด าเนิ นงาน FLEGT VPA (FLEGT VPA Strategic Plan) ของประเทศไทย  

(เอกสารแนบ 6 และ 7) 

 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา TEFSO ชี้แจงถึงกลยุทธ์การด าเนินการ FLEGT VPA ของประเทศไทย 

โดยได้มีการตั้งเป้าหมายว่าในปี 2563 จะมีการประชุมสรุป (conclusion meeting) ร่วมกับทางสหภาพยุโรป 

ดังนั้น จะมีการเจรจาร่วมกับทางสหภาพยุโรปทั้งหมดอีก 3 ครั้ง ทั้งนี ้สามารถดูเอกสารแนบ 6 และ 7 ประกอบ 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม  

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ให้ข้อเสนอแนะว่า ในทุกๆ การประชุมนั้นควรเน้นย้ าถึงแผนดังกล่าว 

เพื่อเป็นการเตอืนคณะท างานในการด าเนินงานอีกทางหนึ่ง 

มติ ที่ประชุมรับรองร่างกลยุทธ์การด าเนินงาน FLEGT VPA (FLEGT VPA Strategic Plan) ของประเทศไทย 

4.7 การรับรองแผนการด าเนินงานด้าน FLEGT VPA (Implementation Plan) และการหารือแผนยอ่ย

ของแต่ละคณะท างานกลุ่มย่อย โดยหัวหน้ากลุ่มฯ 

 นางสาวปิยะทิพย์ เอี้ยวพานิช ผู้จัดการโครงการจากสมาคมธุรกิจไม้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 

ในประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการสรุป เนื่องจากก าลังด าเนินการทดสอบภาคสนามและการศึกษาภูมิหลัง ทั้งนี้ 

การทดสอบภาคสนามนั้นขอเลื่อนจากก าหนดการเดิมในเดือนมีนาคมเป็นเดือนเมษายน 2562 เนื่องจากต้อง

รอการระบุว่าจะมีการสุ่มตัวอย่างเมื่อใด อย่างไรก็ดี อาจจะต้องมีการปรับแผนงานโดยขยายการท างานออกไป

เป็นประมาณ 6 เดือนเพื่อความสมบูรณ์ของงานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี รายงาน Inception นั้นจะเสร็จสิ้นภายใน

สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และในส่วนของแผนการศึกษา (study plan) จะมีการน าเสนอในการประชุม

คณะท างานฯ AHWG ครั้งที่ 3/2562 ต่อไป 

 นายสมพร คงธนกฤตกร EU FLEGT Facility, EFI ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนนี้จ าเป็นต้องมีการปรึกษา 

กับทางคณะท างานฯ ถึงแผนการด าเนินงานนี ้อย่างไรก็ดี จะมีการเสนอในการประชุมฯ AHWG ครั้งที่ 3/2562 ต่อไป 

 นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ชีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า คณะท างานกลุ่มย่อย เรื่อง SCC on Private Land 

จะมีการประชุมคณะท างานกลุ่มย่อยฯ อกี 6 ครั้ง ก่อนถึงการประชุม NEG4 ในปี พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบ 8)  

 นายบุญสุธีย์ จีระวงศ์พาณิชย์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางคณะท างานกลุ่มย่อย เรื่อง TLAS 

จะมีการประชุมกลุ่มย่อยฯ เป็นจ านวน 6 ครั้ง ก่อนจะถึงการประชุม NEG4  

มติ ที่ประชุมมีมติใหค้ณะท างานกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนการด าเนินงานในการประชุมครั้งหน้า 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ความก้าวหน้าการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  

5.1 โครงการ Assessment of small-scale tree growers in Thailand regarding their ability to demonstrate legal 

origin in controlled timber supply chains, taking the forthcoming regulatory revisions and capacity needs into 

account: “Unregistered plantations on private land growing native timber species and not belonging to any 

cooperative along the way to saw mills (primary processing)” โดยนายสมพร คงธนกฤตกร (SmEs Facilitator 

to EU FLEGT Facility/EFI) (เอกสารแนบ 9) 

 นายสมพร คงธนกฤตกร SmEs Facilitator to EU FLEGT Facility/EFI รายงานถึงความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว 

กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูกไม้รายย่อยบนที่ดินเอกชนซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนสวนป่าซึ่งผู้ปลูกสายพันธุ์ประจ าถิ่น 

(โดยเฉพาะไม้หวงห้ามตามมาตรา 7 พ.ร.บ ป่าไม้ 2484) และไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนใดๆ 

โดยวัตถุประสงค์และรายละเอียดนั้น สามารถศกึษาได้ดังเอกสารแนบ 9 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

 นายบรรจง วงศศ์รีสุนทร ผูอ้ านวยการส านักรับรองการป่าไม้ ใหข้้อเสนอแนะว่าควรใส่ชนิดพันธุ์

ไม้แทนค าว่าไม้ที่ปลดล็อคตามมาตรา 7  

 นายมนตรี โยธารักษ์ ผู้แทนจากสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ให้ข้อเสนอแนะว่าในกรณีที่เป็น

สหกรณ์นั้นให้ดูถึงการบริหารจัดการของสหกรณ์ว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวโน้มหากจะมีการใช้

ระบบสหกรณ์ในอนาคต  

 มติ ที่ประชุมรับทราบถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ นางสาวรุ่งนภา 

วัฒนวิเชียร ได้เรียนเชิญนายสมพร คงธนกฤตกรเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม SCC on Private Land 

5.2 ความก้าวหน้าการศึกษาสถานการณ์และการด าเนินการการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ส าหรับ

ผู้ประกอบการรายย่อยที่มาจากที่ดินของรัฐ (เอกสารแนบ 10) 

 นางสาวอาภาพรณ์ ทองเสงียม ผู้แทนจาก RECOFTC รายงานถึงการศึกษาสถานการณ์ดังกล่าว 

โดยได้น าเสนอถึงวัตถุประสงค์และผลของการศกึษา ทั้งนี ้สามารถศกึษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ 10 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

 นายบุญสุธีย์ จีระวงศ์พาณิชย์ ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการรับรอง สอบถามถึงราคาการซื้อ

ขายไม้ที่มีราคาต่ า ทั้งนี้ นางสาวอาภาพรณ์ ทองเสงียมชี้แจงว่าเนื่องด้วยมาจากไม้ที่ท าการซื้อ

ขายนั้นไม่มีคุณภาพที่ดพีอและประกอบกับกลไกการประเมินราคาของพ่อค้าคนกลาง 

 นายมนตรี โยธารักษ์ ใหข้้อคิดเห็นว่าการสร้างอ านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางนั้น ต้องมองถึงกระบวนการ

จัดการ และต้องเสริมสร้างข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อใหช้าวบ้านตระหนักและตื่นตัวเกี่ยวกับการท าธุรกิจ  

/นายสภลท์… 
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 นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ เน้นย้ าถึง 

การส่งเสริมการปลูกซึ่งต้องมีการจัดการระหว่างทาง รวมทั้งต้องดูถึงพันธุ์ไม้ที่ได้รับว่าเป็นกล้าพันธุ์ 

ที่มคีุณภาพหรอืไม่  

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าร่างภาคผนวกการควบคุมการน าเข้าไม้ 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาขายของไม้ว่า ในการปลูกนั้นชาวบ้านปลูกแบบซื้อมาขายไป 

เพื่อยังชีพ และไม่ปลูกต้นใหญ่เพื่อป้องกันการลักตัดเนื่องจากเป็นการปลูกบนที่ดินที่ไม่ได้ 

ใช้ประโยชน์ของตนจึงไม่ได้มีการดูแลมากนัก ส่งผลใหไ้ม้มีคุณภาพและราคาต่ า 

มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานความก้าวหน้าการศึกษาสถานการณ์และการด าเนินการ 

การควบคุมหว่งโซ่อุปทานของไม้ส าหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มาจากที่ดินของรัฐ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 

6.1 ตัวอย่างรายการเอกสารเผยแพร่ภายใต้ VPA ของประเทศอื่น (เอกสารแนบ 11) 

 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา TEFSO น าเสนอถึงเอกสารที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งเป็น

องค์ประกอบที่อยู่ใน TLAS โดยได้มีการเปรียบเทียบกับ VPA ของประเทศอินโดนีเซีย ไลบีเรีย และเวียดนาม 

โดยแต่ละประเทศนั้นมีการเผยแพร่แตกต่างกันไป ทั้งนี ้สามารถศกึษาได้จากเอกสารแนบ 11 ประกอบ 

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

 นายมนตรี โยธารักษ์ ผู้แทนจากสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน สอบถามถึงประโยชน์และความจ าเป็น

ในการเผยแพร่เอกสาร ทั้งนี้นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา TEFSO ชี้แจงว่าเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง

ฐานข้อมูลที่มีการส่งออกไม้ โดยผู้ประกอบการนั้นสามารถเห็นถึงความโปร่งใส และมองเห็น 

หรอืตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ 

  นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ ชี้แจงว่าทางราชการนั้นมีกฎหรือระเบียบที่ประชาชนสามารถขอข้อมูล 

ได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การเผยแพร่ข้อมูลนั้นอาจเป็นทั้งประโยชน์และโทษได้เช่นเดียวกัน 

 นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการจัดท าร่างภาคผนวกการควบคุมการน าเข้าไม้ เสนอว่า

เอกสารควรอ้างอิงตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแจกแจงรายการเอกสาร

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ตอ่ไป  

 มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้คณะท างานกรอกตารางที่ TEFSO เพื่อรวบรวมความคิดเห็น

เกี่ยวกับรายการเอกสารดังกล่าว 

6.2 การปรับปรุงอากรขาออกของไม้ 

 นางสาวพูนพิลาศ ลีละยูวะ ผู้แทนจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุมคณะท างาน AHWG 

เพื่อขอให้ทางคณะท างานฯ พิจารณาและหารือเพื่อช่วยในการปรับปรุงอากรขาออกของไม้ โดยในการปรับปรุง 

/อัตราอากร... 
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อัตราอากรนั้นต้องเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีและออกเป็นประกาศกระทรวงการคลังเพื่อยกเว้นอากร ทั้งนี้ 

จะน าข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมครั้งนีเ้ข้าพิจารณาในการประชุมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นีต้่อไป  

ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม 

การปรับลดอากรขาออก 

  นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ ประธานสมาคมธุรกิจไม้ เสนอข้อคิดเห็นแก่ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

โดยให้ตั้งภาษีส่งออกเป็น 0% เพื่อเป็นการส่งเสริม การสร้างความเข้มแข็งและโอกาสทางการแข่งขัน

ทางการค้าใหแ้ก่ประเทศไทย  

  นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อเสนอแนะ

ว่าควรน าไม้ที่ไม่ได้ใช้มาคัดเลือกและให้สามารถส่งออกได้รวมถึงไม้พื้น นอกจากนี้ หากการน าเข้าเป็น 0% แล้ว

ภาษีขาออกก็ควรเป็น 0% เช่นเดียวกัน ยกเว้นไม้ซุงที่ยังคงภาษีสง่ออกเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป  

  นายชาญณรงค์ อินทนนท์ ผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ชี้แจงว่าภาษี 40% ในอดีตเป็นไม้ 

ที่มาจากป่าธรรมชาติ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนี้ประชาชนเป็นผู้ปลูกไม้ในที่ดินของตนเอง หากคิดภาษี 40% 

นั้นจะส่งผลกระทบถึงปัญหาทางการค้าไม้แก่ผู้ประกอบการทั้งเรื่องการส่งออกและการขาดทุน อย่างไรก็ดี 

หากจะให้มีการพัฒนาเรื่องการส่งออกนั้นควรดูเรื่อง 1. ภาษีอากรขาออก 2. ประกาศกระทรวงเศรษฐการ 

และ 3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์  

ไม้วีเนียร์ 

  คุณปิงซุน หวัง เสนอให้พิจารณาถึงความขัดแย้งของไม้ เช่น ไม้ยางพาราแปรรูปส่งออกเป็น 0% แต่หาก

แปรรูปเป็นวีเนียร์จะโดนเก็บภาษี 40% ทั้งที่เป็นสายพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกัน  

  นายประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ ให้ความเข้าใจแก่ที่ประชุมฯ ว่าไม้วีเนียร์ตามพ.ร.บ.ป่าไม้เดิมนั้นถูกจัดให้เป็น

ไม้แปรรูป ดังนั้นจึงต้องมีการเสียภาษีเช่นเดียวกับไม้แปรรูปคือ 40% ทั้งนี้ นายสุกัลป์ สิริจันทรดิลก 

ผู้แทนจากกรมศุลกากร ช้ีแจงเรื่องภาษีขาออกของไม้ โดยจะมีการแยกเป็นไม้ ไม้แปรรูป และของท าด้วยไม้ 

ซึ่งของท าด้วยไม้ได้มีการเว้นอากรขาออก ในส่วนของไม้แปรรูปนั้นจะเก็บเฉพาะไม้รวก ไม้มะพร้าว ไม้วีเนียร์ 

และไม้อื่น  ๆอย่างไรก็ดี ส าหรับไม้บางประเภทนั้นได้มกีารยกเว้นภาษีอากรขาออกไว้ 

  มติ ที่ประชุมเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความส าคัญต่อเวทีเฟล็กที  

ในการมารวบรวมความคดิเห็นจากเวทีนี้ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง ประเด็นและการนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 

 การประชุมคณท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทย 

กับสหภาพยุโรป (Thai - EU FLEGT VPA) ครั้งที ่3 ประจ าป ีพ.ศ. 2562 จะจัดขึน้ในวันที่ 3 เมษายน 2562 

โดยมีประเด็นดังนี ้

 

 
/แผนการ... 
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 แผนการด าเนินงาน (implementation plan) ของแต่ละคณะท างานกลุ่มย่อย 

 ตารางรวบรวมรายการเอกสารที่มกีารเผยแพรข่้อมูลสู่สาธารณะ  

 ความก้าวหน้าเกี่ยวกับ National Single Window ของประเทศไทย  

มต ิที่ประชุมเห็นชอบในประเด็นที่จะเข้าหารือและการนัดหมายครั้งตอ่ไป 

สิ่งทีต่อ้งด าเนนิการ 

 TEFSO จะน าส่งแบบฟอร์ม/ตารางเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารที่จะเผยแพร่ 

สู่สาธารณะให้แก่ทางคณะท างานฯ และจะน ามาหารอืในการประชุม AHWG ครั้งต่อไป 

 หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยฯ จะน าเสนอแผนการด าเนินงานของคณะท างานกลุ่มย่อยฯ 

ในการประชุม AHWG ครั้งต่อไป 

 เชิญผู้แทนส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ เข้าร่วมในการประชุม AHWG ครั้งต่อไป

เกี่ยวกับประเด็น National Single Window ของประเทศไทย 

 เพิ่มรายชื่อ นายสมพร คงธนกฤตกร เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม SCC on Private Land  

 หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยเรื่องการควบคุมการน าเคลื่อนที่ไม้บนที่ดินเอกชนปรับแก้เอกสาร

ตามมติคณะท างานกลุ่มย่อยเพื่อประชุมทางเทคนิคกับ EFI ต่อไป 

 หัวหน้าคณะท างานกลุ่มย่อยเรื่อง TLAS & SCC จะน าเสนอรายงานความก้าวหน้าเรื่องการจัดท า

เอกสาร SCC ในการประชุมครั้งหน้า 

 TEFSO ประสานงานกับ Focal Point ในการขอเลื่อนการส่งเอกสาร TLAS & SCC ไปยังอียู 

 

เลกิประชมุ เวลา 16.37 น.              
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